

# คู่มือออนไลน์

(4 ธันวาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่ลูกน้องบริหารไม่ดี อาจสร้างความเสียหายให้ได้

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า เจ็บบอดสาหการ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เวลา 11.05 น. กทม เพศชาย

คุณเจ็บบอดสาหการ ถามคำถามมาเพียงข้อเดียว คือ

ผมติดตามทางเว็บเนวหน้า อยากขอความกรุณาอาจารย์ชี้แนะเรื่องการเงินการลงทุน ผมจะเปิดร้านชาบูหมูกระทะ โดยถือหุ้นกับเพื่อน อยากทราบว่า เหมาะสมในการเปิดร้านช่วงไหนถึงจะดี หรือ ผมควรทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับอะไรถึงจะเหมาะสม

ดวงชะตาของคุณเจ็บบอดสาหการ เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะทำนายเจ้าของดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะต้องเป็นไปตามแรงผลักดันของดวงชะตา หรือ จะสามารถฝืนดวงชะตาได้

ในช่วงนี้ คุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาว ที่ทำให้คุณเกิดความต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆ หรือ ลงทุนทำอะไร พูดแบบภาษาของโหรก็คือ วิบากกรรมมาเคาะประตูบ้านแล้ว

คุณบอกว่า มีเพื่อนมาชวนร่วมหุ้นลงทุนเปิดร้านชาบูหมูกระทะ นี่แหละคือสิ่งทดสอบ หรือ วิบากกรรมมาเคาะประตู

อันที่จริง คุณเจ็บบอดสาหการ ก็มีดวงชะตาที่ดีพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผู้อุปถัมภ์ดี และเป็นคนที่มีโชคดีเป็นทุนในชีวิต

แต่ดีแบบไม่ถึงที่สุด และมีบางส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อคุณ

ที่พูดมานี้ก็เพื่อที่จะบอกว่า คุณไม่ควรจะลงทุนทำธุรกิจใดๆในช่วงนี้เลย โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับเพื่อนๆ ไม่ทราบว่า การร่วมลงทุนหุ้นส่วนเที่ยวนี้ คุณลงทุนกับเพื่อนที่มีอายุมากกว่าใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ไม่ควรอย่างยิ่ง

หากคุณลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้ ธุรกิจของคุณจะล่มเสียอย่างมากต่อความเสียหายอย่างไม่คาดคิด จะเสียหายทั้งทางด้านการเงินในธุรกิจของคุณ และ การเงินส่วนตัวของคุณเอง

เพราะในพื้นที่เดิมของคุณชี้หมายเอาไว้แล้วว่า มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดความเสียหายในเรื่องเหล่านี้แบบไม่คาดคิด ผมถึงได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่า คุณกำลังถูกทดสอบจากวิบากกรรมในดวงชะตา ว่าคุณสามารถผ่านเรื่องที่ไม่ได้เหล่านี้ได้หรือไม่

นอกจากนี้ คุณยังต้องระมัดระวังบรรดาลูกน้องบริวารเอาไว้ด้วยเช่นกัน เขาอาจจะก่อปัญหาให้แก่คุณได้ โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน อาจจะทำให้คุณเป็นหนี้เป็นสินได้

คุณถามว่า จะทำอาชีพเสริมอะไรถึงจะเหมาะ

ผมไม่ทราบว่าคุณเรียนมาทางด้านไหน และเคยทำงานด้านไหนมาก่อน แต่เท่าที่ดูจากดวงชะตาของคุณ ผมคิดว่า คุณควรจะทำงานไม่ประจำ หรือไม่ควรทำงานนั่งโต๊ะ เป็นประการแรก

หากเป็นไปได้ ก็ควรจะทำงานทางด้านการรับเหมาก่อสร้าง หรือ รับเหมาในการตกแต่งภายใน ที่ทำงานแบบคอนแทค จบบางเป็นจ๊อบๆไป

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณเรียนมาทางไหน และมีประสบการณ์อย่างใดด้วย ซึ่งเรื่องนี้คุณจะต้องค้นหาตัวเองให้พบ

หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้แก่คุณในการดำเนินชีวิตได้

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเจียบอุตสาหการ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณอาภาพร ครับ

